

# Activities Focus

# Activities Focus



กิจกรรม "นายกฯ ทักษิณ คุยกับข้าราชการยุคใหม่"



## กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีของการพัฒนาระบบราชการ



กิจกรรมแสดงผลการพัฒนาประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ณ หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ 2 ตุลาคม 2547



# ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปี 2547 ของสำนักงาน ก.พ.ร.



กิจกรรม "นายกฯ ทักษิณ คุยกับข้าราชการยุคใหม่"  
ณ ดิสนิติโมเดิร์น ทำเนียบรัฐบาล  
วันที่ 3 ตุลาคม 2547



# Activities Focus

## การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในสถานที่ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.



การประชุม ก.พ.ร. สัญจร ณ โรงแรมรอยัลคัลฟีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547



การพิจารณาเอกสารกองแผนยุทธศาสตร์และการลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และกลุ่มจังหวัด /จังหวัด วันที่ 27 ธันวาคม 2547 – 5 มกราคม 2548





พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของส่วนราชการกลุ่มท่าทาย ระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจร ณ จ.กาญจนบุรี วันที่ 24 มกราคม 2547

ประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และพิธีลงนามคำรับรองฯ ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทั้ง 19 กระทรวง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 21 ธันวาคม 2547



พิธีลงนามข้อตกลงการใช้ทรัพยากร เพื่อผลงาน (Performance Agreement) ระหว่างเลขาธิการ ก.พ.ร. รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/ภารกิจ/กลุ่ม ณ โรงแรม Adriatic Palace พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 13 มีนาคม 2547

### พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/จังหวัด



# Activities Focus



กิจกรรม Site Visit เพื่อติดตามความก้าวหน้า  
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด  
เดือนกรกฎาคม และพฤศจิกายน 2547

## กิจกรรมส่งเสริมการลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

การมอบรางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน”  
ในกิจกรรมการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
ณ ห้องนางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว  
วันที่ 29 มกราคม 2547



การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง  
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2547



รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  
นำทีมผู้สื่อข่าวตรวจเยี่ยมการทำงานของ  
หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการประชาชน  
(โดยไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า)  
วันที่ 28 ตุลาคม 2547



สำนักงานที่ดินสาขาบางกอกน้อย



สำนักงานขนส่งเขตบางเขน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

## การวางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ



เปิดตัวโครงการการพัฒนาและวางระบบประเมินผล  
ของส่วนราชการระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด หน่วยงาน  
จนถึงระดับบุคคล ระยะที่ 1 พร้อมทั้งจัดงาน  
ขุดคลองว่าด้วยการพัฒนาและวางระบบประเมินผล  
ระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. กับจังหวัดปทุมธานี  
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  
วันที่ 23 มิถุนายน 2547



การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น  
เรื่องกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  
ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2548  
ณ โรงแรมเรดิสัน  
วันที่ 5 สิงหาคม 2547



การประชุมชี้แจงการประเมินผล  
การพัฒนากรมราชการ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2547  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  
วันที่ 27 กันยายน 2547

# Activities Focus

พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมนำร่องด้านสาธารณสุขปภคพื้นฐานในกรุงเทพฯ ในกิจกรรมการให้บริการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า วันที่ 29 มกราคม 2547



แถลงนโยบายและความร่วมมือในการขยายผลการดำเนินการศูนย์บริการร่วมในเขตกรุงเทพฯ พร้อมเปิดตัวศูนย์บริการร่วมในเขตกรุงเทพฯ 3 เขต คือ บางซื่อ บางพลัด และบางกอกใหญ่ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง วันที่ 3 มิถุนายน 2547

## การดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (Service Link)



พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้ง ศูนย์บริการร่วมด้านสาธารณสุขปภคพื้นฐานระหว่าง จังหวัดชลบุรีกับสำนักงาน ก.พ.ร. และเปิดตัว ศูนย์ บริการร่วมนำร่องในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และที่ว่าการอำเภอเมือง ชลบุรี วันที่ 9 สิงหาคม 2547



พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้ง ศูนย์บริการร่วมด้านสาธารณสุขปภคพื้นฐาน ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่กับสำนักงาน ก.พ.ร. และเปิดตัว ศูนย์บริการร่วม นำร่องในจังหวัด เชียงใหม่ ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 กันยายน 2547



พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเตรียมการและดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเกี่ยวกับการบริการด้านวิสาหกิจขนาดย่อม ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 กันยายน 2547







สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมเปิดให้บริการ ศูนย์บริการร่วมในนิทรรศการผลงาน  
ของรัฐบาลในรอบ 4 ปี "เหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้า สู่อากาศ" ณ  
ณ ลิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2547



พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม  
กระทรวงระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และเปิดตัว  
ศูนย์บริการร่วมนำร่อง กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 28 อาคารกระทรวงยุติธรรม วันที่ 8 ธันวาคม 2547



พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง ศูนย์บริการร่วม  
ด้านสาธารณสุขภาคพื้นฐานระหว่างจังหวัดนครปฐม  
กับสำนักงาน ก.พ.ร. และเปิดตัวศูนย์บริการร่วมนำร่อง  
ในจังหวัด นครปฐม ณ.....  
วันที่ 28 เมษายน 2547



พิธีเปิดตัวศูนย์บริการ  
ร่วมเพื่อวิสาหกิจขนาดย่อม  
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3  
ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 21 ธันวาคม 2547



แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาองค์ความรู้หลักสูตร  
mini MPM (mini Modern Public Management)  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมสยามซิตี้  
วันที่ 30 กรกฎาคม 2547



# Activities Focus

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันระหว่าง เอกอัครราชทูตแบบบูรณาการในประเทศเพื่อนบ้านของไทย กับผู้ว่าราชการจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)  
ณ ห้องออกศึกบอลรูม 1 โรงแรมโซฟิเทล ราชอาอศิด จ.ขอนแก่น วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2547



## การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ



การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการทำงานร่วมกัน ระหว่าง เอกอัครราชทูตแบบบูรณาการในประเทศเพื่อนบ้าน ของไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิ้ง จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2547



กิจกรรมแสดงผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด/ จังหวัด วันที่ 1 - 13 กันยายน 2547



การประชุมและลงนามข้อตกลง "โครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ" (กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตก) ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันที่ 14 ตุลาคม 2547



การประชุมและลงนามข้อตกลง "โครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ" (กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล จ.อุดรธานี วันที่ 13 ตุลาคม 2547





การเสวนาระดมความคิด โครงการสานความรู้ราชการยุคใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของกลุ่มนักคิด นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกด วันที่ 8 และ 17 มิถุนายน 2547



พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงาน ก.พ.ร. กับสถาบันราชภัฏ 41 แห่งทั่วประเทศ ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 14 มิถุนายน 2547



### กิจกรรมสร้างเครือข่ายการพัฒนาาระบบราชการ

การบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : ประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาและของประเทศไทยและการอบรมวิทยากรตัวคูณหลักสูตร "การสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับบุคลากรภาครัฐ" ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกด วันที่ 12 กรกฎาคม 2547



การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบราชการของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหารของกระทรวง ณ โรงแรมเรดิสัน วันที่ 26 สิงหาคม 2547



พิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้าน การบริหารซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (Certified Management Consultants : CMC) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547



การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ การพัฒนาผู้นำการบริหาร การเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat) ณ โรงแรมรอยัลคัลฟีปรี รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2547

การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ การปฏิบัติราชการของไทยจากนักวิชาการระดับโลกให้แก่ผู้บริหาร ระดับ สูงของส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศูนย์การประชุม สหประชาชาติ วันที่ 21 ธันวาคม 2547



# Activities Focus



บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ 21 ตุลาคม 2547



บุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติศึกษาดูงานการพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ 15 กรกฎาคม 2547



ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(นพส.) รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานการพัฒนา ระบบราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ 10 พฤษภาคม 2547

## เปิดสำนักงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก



ศึกษาดูงาน Operation Room ณ กรมการค้าภายใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547



ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2547

บุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร.

ศึกษาดูงานการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ





พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2547 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547



ผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ

พลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ 3 ธันวาคม 2547



ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าว ลาเคียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ของ 11 กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2547

### กิจกรรมภายในสำนักงาน ก.พ.ร.



กิจกรรมเนื่องในเทศกาล สงกรานต์ประจำปี 2547 ของ สำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ 12 เมษายน 2547



สัมมนาทิศทางการดำเนินงานของ สำนักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ โรงแรม Adriatic Palace พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2547



สัมมนา "การเป็นผู้นำพัฒนา ระบบราชการ" ณ Siam Bayshore Resort พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2547